

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัด กิจกรรม“เฉลิมพระเกียรติ”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ ครบ 60 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่า ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดการฉลองงานอันเป็นมหามิ่งมงคลดังกล่าว ได้กำหนดจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 นั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยมีรายละเอียดของกิจกรรมคือโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเป็นหนึ่งในโครงการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน 2546 ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเป็นวันจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยจะมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษาเข้าร่วมกันปลูกต้นไม้

ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในเวลา 07.00 น. และในช่วงเย็นจะมีมหรสพตลอดทั้งคืน พร้อมทั้งการออกร้าน จัดกิจกรรมจากผู้ที่มีส่วนร่วม งานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย-การจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา-การแสดงของนักศึกษา-รวมทั้งการจัดพิธิถวายเครื่องราชสักการะและการจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงจุดพลุและดอกไม้ไฟ ตั้งแต่เวลา 19.19 น. พร้อมกันกับประชาชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมลงนามถวายพระพรตลอดทั้งวันและอีกหนึ่งโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 60 ปี นั่นคือ โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาในชนบทซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) -สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สู่วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในพื้นที่ชนบทของจังหวัดเชียงรายจำนวน 20 โรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่ายและเพื่อรวบรวมสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อร่วมพลังถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหนือหัวของปวงชนชาวไทยตลอดกาล